



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566



กิจกรรมระหว่างเดือน



วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบเหตุวาทภัย ในพื้นที่ตำบลปากช่องที่ผ่านมา มีประชาชน ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย
#ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพประกอบอาหาร (หมูสะเต๊ะ) สร้างรายได้เสริม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนและเป็นช่องทางเลือกในการต่อยอดจากอาหารทั่วไปเพื่อการสร้างอาชีพในการประกอบอาหาร (หมูสะเต๊ะ) สร้างรายได้เสริม สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการโดย สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม



วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เข้าร่วมอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และเป็นรากฐานในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่ประชาชน ได้รับการ สนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด นครราชสีมา ดำเนินการโดย งานนิติการ สำนักปลัด

วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2566

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว, ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินโครงการโดย งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด



วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการเผื่อระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ดีและห่างไกลจากโรคมะเร็ง ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในกลุ่ม ที่มีอายุ 30-70 ปี ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่อง โดยมีนางปิยะวรรณ ศรีสุนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ดำเนินโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อปพร. ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานอำเภอปากช่องมาให้ความรู้ในครั้งนี้
ดำเนินโครงการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง



วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แต่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน) เทศบาลเมืองปากช่อง



วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นายอภิสิทธิ์ แสงรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มทองพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง

